



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 21 มูลค่าข่าว 168,041.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘พม.’ชู8โปรเจกต์ดูแล ‘คนไร้ที่พึ่ง’

จัดสวัสดิการรัฐดูแล-ฝึกฝนอาชีพให้ช่วยเหลือตัวเองได้

พม.ชุด 8 โครงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งควงจรดูแลขอทาน-จัดสวัสดิการให้ผู้ใช้ไร้ที่พึ่งในชุมชนพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพให้ช่วยเหลือตัวเองได้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 1/2559 วานนี้ (20 เม.ย.) ว่า ขณะนี้กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 8 โครงการสำคัญ

ได้แก่ 1.การพัฒนาผู้นับถือศาสนาอิสลามสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายฉาบบุรี โดยเปิดอุทยานรีไซเคิล ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการผู้นับถือศาสนาอิสลาม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 2. ทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลนคร 29 แห่ง และเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่งและขอทาน

3.เปิดบ้านมิตรไมตรีในภูมิภาคเพื่อขยายบริการสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งที่ไม่ต้องการอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นการจัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งในชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการ 4.โครงการบ้านน้อยในนิคม นำคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองฯ ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมไปพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในนิคมสร้างตนเองนาร่อง 5 แห่ง เมื่อครบกำหนด 3 เดือน จะประเมินหากมีความพร้อมจะคืนสู่ครอบครัวและชุมชน และยังมิมีเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนเป็นเงินทุนตั้งต้นด้วย

5.การจัดประชุมบูรณาการกับกลุ่มเอ็นจีโอเพื่อประสานการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการจัดระเบียบขอทาน 6.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุบัญญัติและกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จัดการสิ่งของสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคน

ไร้ที่พึ่ง และอนุบัญญัติ 4 ฉบับ 7.การแก้ปัญหาคนหายคนนิรนาม ศพนิรนาม คนหายที่มีภาวะด้านสุขภาพจิตไม่สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองได้ เมื่อญาติตามหาไม่พบ คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นคนนิรนาม และเป็นคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งพบรับไว้ดูแลในสถานคุ้มครอง

“รัฐบาลมีนโยบายจัดทำฐานข้อมูลคนหายคนนิรนาม ศพนิรนาม โดยได้มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานและมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558

โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับแจ้งคนหาย สามารถเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลที่รัฐบาลจัดทำขึ้นประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกันทำให้ติดตามคนหายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

8.ทำยุทธศาสตร์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 พล.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ก.ย.2559 และจะได้นำเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐ องค์การสาธารณประโยชน์ องค์การสวัสดิการชุมชน องค์การภาคเอกชน สถาบันศาสนา กลุ่มคนไร้ที่พึ่งหรือกลุ่มบุคคลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาลังคมฯ

รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มที่มีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้ว อาทิ เด็กพิการ สูงอายุ เพื่อให้มีกลไกการดำเนินงานประสานส่งต่อ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นที่การบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

